
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งท่ี 6  ประจำป พ.ศ. 2566 
วันที่  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี  

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทูถาม 
      - ไมมี 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ  
- ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อทราบ
       - ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. ญัตติ ขอความเห็นชอบใหสวนราชการ ใชประโยชนจากทรัพยสิน
ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสราง (บานพักองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ)  
2. ญัตติ ขออนุมัติกันเงินโครงการตามขอบัญญัติขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ               
พ.ศ. 2566 และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณ
รายจายเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566               
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
3. ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ขออนุมัติ
กันเงินตอสภาฯไวแลวแตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

  ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

รายงาน... 
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รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 6 ประจำป พ.ศ. 2566 

วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ

รายชื่อฝายนิติบัญญตัิ ที่มาประชุม 
1. นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
2. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธุ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ คนที่ 1                   
3. วาที่รอยตรีชัชวาลย  รักหาญ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ คนที่ 2                   
4. นายชำนาญ  มีวันเนือง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ                    

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ 
5. นายจักริน  นาคสำราญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเมืองเพชรบูรณ
6. นายอิทธิเชษฐ  พรพฤฒิพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองเพชรบูรณ 
7. นายสิทธิเดช  พรพฤฒิพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอเมืองเพชรบูรณ 
8. นายทวีชัย  พรสุพรรณวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหลมสัก  
9. นางฐิตินันท  พั้วชวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหลมสัก   
10. นายกษิดิ์เดช  ชวาลสันตติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอหลมสัก  
11. นายสุชัญ  ตรีวัชรานนท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอหลมสัก  
12. นางสาวจิราพร  เทืองนอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอหลมสัก 
13. นายภาณุพงศ  แกวเกิด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอวิเชียรบุรี
14. นางสาวธัญญารัตน  เดชะปยะมิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอวิเชียรบุรี  
15. นางสาวแววตา  บุญเกต ุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอชนแดน  
16. นายศภุกฤต  ตั้งเมืองทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอชนแดน 
17. นางนวลผจง  สาลีผล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอชนแดน 
18. นายธนาวุธ  สินประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองไผ

19. นายสมพงษ ...
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19. นายสมพงษ  มาลากรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  
เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอหนองไผ

20. นายศภุวัฒน  คุมทองมาก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหลมเกา   

21. นายอัครินทร  ภูอินออย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    
เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหลมเกา   

22. นางณัชพิมพ   บุญโชต ิ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอศรีเทพ 

23. นายดาราศักดิ์  บุญรุง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอบึงสามพัน   

24. นายสมภพ  ไทยวัฒนาตระกูล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    
เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอบึงสามพัน   

25. นางสมคิด  นันทประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  
เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอน้ำหนาว 

รายชื่อฝายนิติบัญญตัิ ที่ไมมาประชุม 
1. นายวินัย  พรพฤฒิพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองเพชรบูรณ  (ลาปวย) 
2. นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอวิเชียรบุรี  (ลาปวย) 
3. นายสานิตย  โตไกรลักษณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองไผ (ลาปวย) 
4. นายรุงทิศกัดิ์  แกนเกลี้ยง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ    

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอศรีเทพ  (ลาปวย) 
5. นายสมคิด  รินนาศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  

เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอวังโปง (ลาปวย) 

รายชื่อฝายบริหาร ที่เขารวมประชุม
1. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
2. นายคณธีิป  บุณยเกตุ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
3. นายณรงคศักดิ์  หอมมาลัย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
4. นายพงศพล  แสนนอก เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
5. นายวิโรจน  เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
6. ส.ต.ท. เสนห  อินการทุม รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
7. นายวันเฉลิม  เพงพินิจ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
8. นายวุฒิพงษ  ศรีศิลป  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
9. นายสิทธิชัย  อินทรบุญ เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 

10. นายกรเอก  ปานลักษณ ผูอำนวยการกองคลัง  
11. นายสำรวย  เจอะแกนหอม ผูอำนวยการกองชาง 
12. จาเอก นันทวุฒิ  ปองขันธ ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 12.นางสาวสุวภัทร ...
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13. นางสาวสุวภัทร  เกษมสุข ผูอำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  
ผูอำนวยการโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) 

14. นางอุทัย  สุวรรณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
15. นางจิราพร  คำทา  ผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
16. นางน้ำผึ้ง  แสงพลโรจน  ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
17. นางบุญสิตา คำมา หัวหนาฝายการประชุม 
18. นายวิทยา  เกตุชรา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
19. นางจินตนา  โสภากาศ เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
20. นางสาวมลิวัลย  ใจทัศน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
21. นางสาวสุกัญญา  มีกำลัง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
22. นางธนาภา  อุตมอาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
23. นางสาวณัฏฐณิชา  ภูกาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

รายชื่อสวนราชการ ที่เขารวมประชุม
1. ร.ต.ต. เสถียร  รอดไธสง รอง สว. (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ
2. ส.ต.ท. ธราดล  คลายแกว   ผบ. หมู (ป) สภ.เมืองเพชรบูรณ

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

เลขานุการสภาฯ 
(นายวุฒิพงษ  ศรีศิลป) 

       ขณะนี้มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ มาลงชื่อ
เขาประชุมจำนวน 22 คน ครบองคประชุมแลว (มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อ
และเขารวมประชุมเพิ่มอีก 3 คน) รวมเปน 25 คนเพื่อใหการประชุม
ดำเนินการเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญประธาน
สภาฯ ทานเกรียงศักดิ ์   พิช ิตกว ิน ข ึ ้นทำหนาที ่ประธานที ่ประชุม 
เชิญทานอภิรดี พรพฤฒิพันธุ  และทานวาที ่รอยตรีชัชวาลย รักหาญ 
รองประธานสภาทั้ง 2 ทาน ขึ้นทำหนาที่ชวยเหลือประธานที่ประชุม 
เชิญประธานท่ีประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

ประธานที่ประชุม 
(นายเกรียงศักดิ์  พิชิตกวิน) 

     เร ียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ รองนายกฯ 
ที ่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ 
ผู อำนวยการกองทุกกอง และผู เขารวมประชุมทุกทาน วันนี ้เปนการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่สอง ครั้งท่ี 6 ประจำป 2566 เพ่ือพิจารณาญัตติ ขออนุมัติกันเงิน
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ และญัตติอ่ืนๆ
ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมครับ  
     ระเบียบวาระที ่ 1 เรื ่องประธานแจงที่ประชุมทราบ ตามที่สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ไดมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ และรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ และไดสงใหผู วาราชการจังหวัดเพชรบูรณพิจารณาตาม
ระเบียบแลว บัดนี้ ผู ว าราชการจังหวัดเพชรบูรณไดใหความเห็นชอบ
รางขอบัญญัติฯ ทั้ง 2 ฉบับเรียบรอยแลว ซึ่งนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเพชรบูรณไดประกาศใชขอบัญญัติฯ ทั้ง 2 ฉบับ เรียบรอยแลว 
จึงแจงที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทูถาม  ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น

พิจารณาแลวเสร็จ ไมมี
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ  ไมมี 

ประธานที่ประชุม ...
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ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา  
1. ญัตติ ขอความเห็นชอบใหสวนราชการ ใชประโยชนจากทรัพยสิน

ประเภทที่ด ินหรือสิ ่งกอสราง (บานพักองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ) เชิญฝายบริหารแถลงญัตติ  เชิญทานวิโรจน

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ
(นายวิโรจน  เข็มเหล็ก) 

     กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน ผมนายวิโรจน เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก ฯ ไดรับมอบหมายจาก
นายอัครเดช ทองใจสด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
ใหแถลงญัตติขอความเห็นชอบใหสวนราชการใชประโยชนจากทรัพยสิน 
ประเภทที่ด ินหรือสิ ่งกอสราง (บานพักองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ)   
     ด วยองคการบริหารส วนจังหว ัดเพชรบูรณ ไดร ับหนังส ือจาก
ศูนยสงเสริมการเรียนรูอำเภอน้ำหนาว ที่ ศธ 07069.04/403 ลงวันที่
19 กันยายน 2566  เรื่อง ยื่นคำรองขอเขาอาศัยบานพักในความดูแล
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ โดยขอความอนุเคราะห                 
ใหขาราชการบุคลากรครู รายนางสาวศศพิร พงษหาญ ตำแหนง ครู กศน. 
ตำบลหลักดานเขาพักอาศัยในบานพักขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดเพชรบูรณ ระดับ 1-2 รหัสพัสดุ 090-34-0002 ซึ ่งตั ้งอยู
บริเวณดานหลังที ่วาการอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และลดภาระคาใชจายบานพัก
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งอยูบริเวณดานหลัง 
ที ่ว าการอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เปนบานพักขาราชการ 
ระดับ 1-2  รหัสพัสดุ 090-34-0002 ปจจุบันไมมีผูใดพักอาศัย  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม หมวด 4 เบ็ดเตล็ด 
ขอ 155 การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเก่ียวกับพัสดุ 
ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
นั้น เพื่อใหสวนราชการไดใชประโยชนจากทรัพยสิน ประเภทที่ดินหรือ
สิ่งกอสราง (บานพักองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ) ถูกตองเปนไป
ตามระเบียบฯ จึงเสนอมาเพื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ประธานที่ประชุม      ขอบคุณฝายบริหารที่แถลงญัตติตอสภาฯ โดยทานวิโรจน นะครับ 
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถามีเชิญยกมือไดนะครับ 
มีหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ นะครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุม
จำนวน 22 ทานครบองคประชุม  

สมาชิกสภาฯ ...
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สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหส วนราชการใชประโยชน
จากทรัพยสินประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสราง (บานพักองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบูรณ) ตามที ่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบรูณเสนอ ยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  21  เสียง   
ไมเห็นชอบ  ไมมี
งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานที่ประชมุ) 

ประธานที่ประชุม      สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบใหสวนราชการใชประโยชน
จากทรัพยสินประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสราง (บานพักองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบูรณ) ตามที ่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบรูณเสนอ ยกมือ 

มติที่ประชุม ไมเห็นชอบ  ไมมี

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
      2. ญัตติ ขออนุมัติกันเงินโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จ ังหว ัดงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566 
และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ ที ่ดิน
และสิ ่งกอสราง ที ่ย ังมิไดกอหนี ้ผ ูกพัน เชิญฝายบริหารแถลงญัตติ 
เชิญทานวิโรจน ครับ 

ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ
(นายวิโรจน  เข็มเหล็ก) 

     กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน ผมนายวิโรจน เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก ฯ ไดรับมอบหมายจาก
นายอัครเดช ทองใจสด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
ใหแถลงญัตติ ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 หมวดคาครุภัณฑที ่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิได
ก อหน ี ้ผ ูกพ ัน ม ีกองราชการประสงคขออน ุมัต ิก ันเง ิน โครงการ
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าดวยการรับเงิน การเบ ิกจ ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บร ักษาเง ินและการตรวจเง ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 59 วรรคหนึ่ง จำนวน 4 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้

1. กองชาง ...
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1. กองชาง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงสะพาน 
คสล.ถนนสายบ  านซ ับบอน -  เขาพลวง หม ู ท ี ่  4 บ  านแสนสุข 
ตำบลสระแกว อำเภอบ ึงสามพัน จ ังหว ัดเพชรบูรณ จำนวนเงิน
ที่ขอกันเงนิ 2,670,000 บาท ขอบัญญัติฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     2. กองชาง หมวดคาครุภัณฑ โครงการติดตั ้งไฟฟาโซลาเซลล 
พลังงานแสงอาทิตย) ถนนที ่ทำความตกลงรวมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณก ับองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นในจ ังหว ัดเพชรบูรณ จำนวนเงินที ่ขอกันเงิน 
57,050,000 บาท ขอบัญญัติเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

3. กองชาง หมวดคาที ่ด ินและสิ ่งก อสร าง โครงการกอสราง
สะพาน คสล. ขามคลอง หวยหลัว หมูที่ 7 บานซับสีทอง ตำบลพุทธบาท 
เชื่อมกับ หมูที่ 12 บานเนินตาเสา ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 3,752,000 บาท ขอบัญญัติเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

4. กองช าง เง ินสมทบ โครงการก อสร างผน ังป องก ันตลิ่ ง 
(คลองบุษบง) หมูที่ 4 บานกุฎิพระ ตำบลทาขาม อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ จำนวนเงินที่ขอกันเงิน 473,500 บาท ขอบัญญัติเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวมคาคร ุภ ัณฑท ี ่ด ินและสิ ่งก อสร าง 4 โครงการ เป นเงิน 
63,945,500 บาท  

เนื่องจากไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในวันที่ 30 กันยายน 
2566 และมีความจำเปนจะตองใช จ ายเง ินนั ้นต อไปอีก ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าดวยการรับเงิน การเบ ิกจ ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บร ักษาเง ินและการตรวจเง ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที ่แกไขเพิ ่มเติม หมวด 5 ขอ 59 ในกรณีที ่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปน
จะตองใชจายเงินนั ้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ ่งป จึงเสนอมา
เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณโปรดพิจารณา อนุมัติกันเงิน
โครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
จำนวน 4 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 63,945,500 บาท (หกสิบสาม
ลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันหารอยบาทถวน)   

ประธานที่ประชุม      ขอบคุณทานวิโรจนครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัยจะขออภิปราย
ในญัตตินี้หรือไมครับ ถามีเชิญไดนะครับ มีหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิก
สภาฯ ทานใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ผมจะขอมติที ่ประชุม
นะครับ   

ขณะนี้ ...
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ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุมจำนวน 24 ทาน ครบองคประชุม  
สมาชิกสภาฯ ทานใดอนุมัตกิันเงินโครงการตามขอบัญญัติองคการ

บร ิหารส วนจ ังหว ัด งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ 
พ.ศ.2566 และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณ
รายจายเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 
4 โครงการ ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณเสนอ 
ยกมือ  

มติที่ประชุม   อนุมัติ  23  เสียง   
ไมอนุมัติ  ไมมี  
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานที่ประชมุ) 
ไมอยูในหองประชุม 1 คน 

ประธานที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติกันเงินโครงการตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2566 และขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณ
รายจายเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 
4 โครงการ ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เสนอ 
ยกมือ 

มติที่ประชุม   ไมอนุมัติ  ไมมี 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา  
     3. ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 หมวดคาที ่ดินและสิ่งกอสราง ที ่ขออนุมัติกันเงินตอสภาฯ
ไวแลว แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน เชิญฝายบริหารแถลงญัตติ เชิญทานพงศพล  

เลขานุการนายก อบจ.เพชรบรูณ 
(นายพงศพล  แสนนอก) 

เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ที่เคารพ                
ผมนายพงศพล แสนนอก เลขานุการนายกฯ ไดร ับมอบหมายจาก             
นายอัครเดช ทองใจสด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 
ใหแถลงญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 หมวดคาที ่ดินและสิ่งกอสราง ที่ขออนุมัติกันเงินตอสภาฯ
ไวแลวแตยังมิไดกอหนี ้ผ ูกพัน ตามที ่สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ ไดอนุมัติกันเงิน โครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวด                
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ท่ียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

ในคราว ...
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ในคราวประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจำป พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 จำนวน 8 โครงการ แลวนั้น มีกองราชการ
แจงความประสงคขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการฯ กรณีที่ได 
กันเงินตอสภาฯ ไวแลวในปงบประมาณ 2565 แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น พ.ศ. 2547 และที ่แกไขเพิ ่มเติม ขอ 59 วรรคสอง จำนวน 
1 โครงการ รายละเอียดดังนี้  

1. กองชาง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงสะพาน 
คสล. ถนนสายบ านซ ับบอน -  เขาพลวง หม ู ท ี ่  1 บ านว ั งไลย
ตำบลสระแกว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ จำนวนเงินที่ขอขยาย 
1,820,000 บาท โอนตั ้งจายเปนรายการใหม คร ั ้งที ่ 19/2565 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1 โครงการ 
เปนเงินท้ังสิ้น 1,820,000 บาท
     เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไมสามารถกอหนี้ผูกพันได 
แตม ีความจำเปนจะตองใชจ ายเง ินนั ้นต อไปอีกและขณะนี้ใกลสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงจำเปนตองขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2547 และที ่แกไข
เพิ่มเติม หมวด 5 ขอ 59  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจำเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไป
อีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น
ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค
หนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือ
กรณี มีความจำเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวที่ทำให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกิน อีกหนึ ่งปตอสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับ
อนุมัติใหกันเงินไว กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูกพันไวแลว
ใหเบิกจายไดตามขอผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง
หรือขยายเวลาเบิกจายเงินตามวรรคสองแลว หากยังไมไดดำเนินการกอหนี้
ผูกพันหรือมีเงินเหลือจายจากเงินดังกลาว ใหเงินจำนวนนั้นตกเปนเงินสะสม
จึงเสนอมาเพื ่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณโปรดพิจารณา
อนุมัติ ขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ขออนุมัติกันเงินตอสภาฯไวแลว แตยังมิได
กอหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,820,000 บาท (หนึ่งลาน
แปดแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

ประธานที่ประชุม ...
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ประธานที่ประชุม ขอบคุณทานพงศพล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดสงสัยจะขออภิปราย              
ในญัตตินี้หรือไมครับ ถามีเชิญไดนะครับ มีหรือไมครับ ถาไมมีสมาชิก     
สภาฯ ทานใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย ผมจะขอมติที ่ประชุม              
นะครับ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุมจำนวน 24 ทาน ครบองค
ประชุม  

สมาชิกสภาฯ ทานใดอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณพ.ศ. 2565 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ขออนุมัติกัน
เงินตอสภาฯไวแลว แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  จำนวน 1 โครงการ ตามที่
นายกองคการบริหาร สวนจังหวัดเพชรบรูณ เสนอ  ยกมือ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  23  เสียง   
ไมอนุมัติ  ไมมี  
งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานที่ประชมุ)  
ไมอยูในหองประชุม  1  คน

ประธานที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินโครงการตาม
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณพ.ศ. 2565 หมวดคาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ที ่ขออนุมัติ
กันเงินตอสภาฯไวแลว แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  จำนวน 1 โครงการ 
ตามที่นายกองคการบริหาร สวนจังหวัดเพชรบูรณ เสนอ  ยกมือ 

มติที่ประชุม   ไมอนุมัติ  ไมมี 

ประธานที่ประชุม  ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอแนะ
หรือพูดคุยหรือไมครับ เชิญทานแววตาครับ  

นางสาวแววตา บุญเกตุ      กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ดิฉันนางสาวแววตา บุญเกตุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จ ังหว ัดเพชรบ ูรณ เขตเล ือกต ั ้ งท ี ่  1 อำเภอชนแดน ขออน ุญาต            
เปนตัวแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ                  
ของอำเภอชนแดนทั้ง 3 เขต และองคการบริหารสวนตำบลพุทธบาท 
องคการบริหารสวนตำบลทาขาม ในการที ่ไดรับความอนุเคราะหจาก              
ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ที่ไดใหการสนับสนุน
งบประมาณพรอมเครื ่องจ ักรไปดำเนินการซอมแซมถนนทางหลวง      
สาย 113 ซึ่งเปนถนนที่ประชาชนใชสัญจรไปมาระหวางตำบลทาขาม 
ตำบลวังศาล ตำบลพุทธบาท และตำบลชนแดน ซึ่งถนนสายดังกลาวนั้น
ชำรุดเสียหายมาเปนเวลานานมากแลว และสืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ผานมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ทานนวลผจง สาลีผล สมาชิก
สภาฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอชนแดน ไดนำเรียนตอที่ประชุม สภาฯ  

เพ่ือขอความ ...
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เพื่อขอความอนุเคราะหหาแนวทางแกไข ซึ่งทานนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพชรบูรณก็ไดใหการชวยเหลือในการซอมแซมถนนสาย
ดังกลาวทันที ขณะนี้กำลังดำเนินการซอมบำรุงอยูคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในวันนี้ ดิฉันในนามสมาชิกสภาฯ ทั้ง 3 เขต และชาวบานขอกราบ
ขอบพระคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณและผูที ่มี
สวนเกี่ยวของทุกทานมา ณ ที่นี้ ตอไปนี้ชาวบานก็จะสามารถใชถนนสาย
ดังกลาวไดอยางสะดวกและปลอดภัย ขอบพระคุณคะ  

ประธานที่ประชุม       ขอบคุณทานแววตาครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอแนะ                 
หรือพูดคุยเพ่ิมเติมหรือไมครับ เชิญทานนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.เพชรบูรณ  
(นายอัครเดช  ทองใจสด)  

      กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ 
ผมนายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ สำหรับการซอมแซม
ถนนสาย 113 ในเขตอำเภอชนแดนที่ชำรุดเสียหายและพี่นองประชาชน
ไดรับความเดือดรอนมาเปนระยะเวลาที ่นานพอสมควร ซึ่งในจังหวัด
เพชรบูรณถนนที่มีลักษณะเชนนี้ยังมีอีกหลายเสนทางนะครับ หากนายก
องคการบริหารสวนตำบลในเขตพื้นที่นั ้นๆ ใสใจและประสานมาทาง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เราก็มีความพรอมที่จะ
เขาไปดูแลดำเนินการแกไขใหนะครับ เพราะบางเสนทางยังคงมีความ
ชำรุดเพียงเล็กนอยแตก็ปลอยทิ ้งไวเปนเวลานานทำใหเกิดการชำรุด
เสียหายเพิ่มมากขึ้น สวนถนนเสนนี้ทานนวลผจงไดนำเรียนปญหาตอที่
ประชุมสภาฯ และประกอบกับเครื่องจักรเรามีความพรอมจึงสามารถ
แกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนไดทันทีที่ไดรับการประสานมานะครับ 
ซึ่งทางองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณของเราก็ยินดีที่ดูแลพี่นอง
ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณของเรานะครับ  โดยเฉพาะหากมี
สมาชิกสภาฯ ที ่มีความใสใจในพื ้นที ่ที ่จะดูแลพี ่น องประชาชนและ
ประสานงานกับนายกองคการบริหารสวนตำบลในพื้นที่เปนประจำก็จะทำ
ใหทราบไดวาถนนเสนใดชวงไหนชำรุดเสียหายและควรซอมแซมหรือ
แกไขอยางไร ซึ ่งนายกองคการบริหารสวนตำบลในแตละพื ้นที ่ก ็ มี
ศักยภาพไมเทากัน ดังนั้นหากทานสมาชิกสภาฯ ของเราลงพื้นที่ไปพบปะ
พุดค ุยประสานงานกันก ็จะไดทราบถึงป ญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดมากขึ้น จากนั้นก็ประสานมายังองคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณของเราก็จะสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ผมมีความคิดเห็นวาในขณะนี้มีถนนอีกหลายเสนทางที่ชำรุดเสียหายและ
ตองการการแกไขนะครบั หากทานสมาชิกสภาฯ ประสานมาเราก็สามารถ
สงเครื่องจักรออกไปซอมแซมบำรุงใหไดนะครับ สำหรับการประชุมสภาฯ 
ในวนันี้ผมตองขอขอบคุณทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ี
ไดใหความเห็นชอบและอนุมัติญัตติตางๆ ที่ฝายบริหารไดเสนอมาอาจจะ
ประชุมบอยแตก็เพื่อเปนการสนับสนุนการบริหารงบประมาณใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามระเบียบฯ และสามารถนำงบประมาณไป
ชวยเหลือพ่ีนองประชาชนไดอยางทันทวงที ขอบคุณครบั 

ประธานที่ประชุม ...






